

“สับปะรดภูเก็ต” ปลูกง่าย ดูแลได้ ให้เงินดี



จังหวัดภูเก็ตนอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านของการท่องเที่ยวติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยแล้ว ยังมีผลไม้ขายดีที่ขึ้นชื่ออย่าง “สับปะรด” ที่ว่ากันว่าสายพันธุ์นี้สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศ ทว่ารสชาติ สี สัน ความหอม กรอบอร่อย ก็จะแตกต่างกันไป ความปัจจัยของดินและสภาพอากาศ สำหรับที่ภูเก็ตสับปะรดพันธุ์นี้จะให้รสชาติที่หอม หวาน กรอบ กว่าที่อื่น กล่าวได้ว่ารสชาติดีที่สุดต้องมาจากจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น ทำให้ถูกเรียกอีกชื่อว่า “สับปะรดภูเก็ต” นั่นเอง

สับปะรดภูเก็ตเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในภาคใต้ เป็นพืชที่สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร ในช่วงที่ยางพารามีอายุน้อยยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องด้วยความพิเศษของรสชาติ หวาน กรอบ หอม แตกต่างจาก

สับปะรดชนิดอื่น ซึ่งพันธุ์ที่ใช้ปลูกคือพันธุ์ในกลุ่มควีน เป็นสายพันธุ์เดียวกับพันธุ์ สวี คราคาสีทอง เพราะมี DNA เดียวกัน แตกต่างกันเพียงรูปร่างและรสชาติเท่านั้นเอง

คุณสัญญา ม่วนคำสา เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต เล่าให้ฟังว่าปลูกสับปะรดมา 9 ปีแล้ว เริ่มแรกปลูกสับปะรดแซมสวนยางพาราในระหว่างที่รอผลผลิตจากต้นยางพารา แต่พอต้นยางโตได้สักระยะหนึ่ง ค่อยเลิกปลูก เนื่องจากจะเกิดการแย่งอาหารกันเอง การปลูกสับปะรดแซมสวนยางพารา สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ค่อนข้างมาก ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่สวนของผู้อื่นโดยเช่าหรือแลกกับการดูแลสวนยางพาราขึ้นอยู่กับข้อตกลงของเจ้าของสวนกับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ทำให้เป็นอาชีพที่ทำกินต่อกันมาหลายสิบปี จนเกิดความชำนาญและมีภูมิปัญญา

ที่ส่งต่อกันมาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้สับปะรดของที่นี่มีรสชาติแตกต่างจากที่อื่น

สับปะรด “พันธุ์ภูเก็ต หรือ พันธุ์สวี (Malacca Queen)” เป็นพันธุ์ที่ไม่มีแคบ และยาว ใบสีเขียวอ่อน และมีแถบสีแดงตอนกลางใบ ขอบใบเค็มไปด้วย หนามสีแดง ผลมีขนาดเล็ก ผลย่อยนุ่ม คาลิก เนื้อมีสีเหลืองรสหวานกรอบ และมีกลิ่นหอม นิยมปลูกกันมากในภาคใต้บริเวณจังหวัดภูเก็ตและชุมพร เป็นพืชหลายฤดู ปลูกง่าย ดูแลง่าย ต้นทุนต่ำ ปลูกดูแลงักก็ได้ ปลูกดูแลง่ายดี การเก็บเกี่ยวก็ขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรเอง ถ้ารีบเก็บก็เก็บเร็วได้ แต่ถ้าอยากให้รสชาติดี ควรอยู่ที่อายุ 10 เดือนขึ้นไป ความหวานจะกำลังพอดี กลิ่นจะหอม สักก็จะมารับประทานมากกว่า”

ส่วนในเรื่องของการปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงเตรียมพื้นที่ปลูกให้ดี ให้เหมาะกับการเจริญเติบโต



ประมาณ 5,000 หน่อ/ไร่ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ระยะการปลูกระยะห่างต้นยาวพาราของไร่ นั้น ๆ หากปลูกเป็น
แถวคู่ ให้เว้นระยะห่างต้นยาวพารา 150 เซนติเมตร
ระยะห่างระหว่างแถว 40-50 เซนติเมตร เว้นระหว่าง
ร่อง 10-120 เซนติเมตร ปลูกได้ 8 แถว ใช้หน่อ 3,000-
4,000 หน่อ/ไร่

"การดูแลให้สับประคมีคุณภาพและผลผลิตที่ดี
นอกจากการเตรียมดินที่ดีแล้ว การใส่ปุ๋ยเป็นอีกปัจจัย
ที่สำคัญ โดยใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้งแรกให้ใส่หลังจากปลูก
1-2 เดือน ใช้สูตร 20-0-0 หรือ 16-20-0 ใส่ประมาณ
1 ช้อนโต๊ะ/ต้น ครั้งที่ 2 เมื่อสับประคอายุ 4-6 เดือน
ใช้สูตร 12-14-16 หรือ 14-9-20 ใส่ 1 ช้อนโต๊ะ/ต้น
เช่นกัน ใส่บริเวณใบล่างในขณะที่มีน้ำเพียงพอ ครั้ง
สุดท้าย หลังจากมีดอกแล้ว 1-2 เดือน ใช้ปุ๋ย 0-0-60
ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ เหมือนเดิม หลักเลี่ยงการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนหลังจากบังคับดอกแล้ว เพราะจะทำให้มีสาร
เคมีตกค้างในผลสับประค"

คุณสัญญาบอกว่าปัจจุบันคุณสัญญาได้หันมา
ปลูกสับประคแบบจริงจัง ไม่ได้ปลูกแซมสวนยาวพารา
เพียงอย่างเดียว โดยทำสวนสับประคแยกออกมาต่าง
หาก เพราะหากปลูกแซมสวนอย่างเดียวย่อมผลผลิตจะ
ขาดช่วง จะหารับประทานยาก อย่างตอนนี้ของสวน
คุณสัญญาเอง จะขาดช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม **ตลาดหลัก**ของเกษตรกรตอนนี้ขายข้างทาง
เหมือนร้านซื้อของฝากริมทาง ไม่มีหน้าร้าน บางส่วนก็
ส่งทางสหกรณ์ซึ่งจะมีทางภาครัฐมาดูแลช่วยสนับสนุน
อีกทาง เมื่อมีงานก็จะไปออกบูธ หากเป็นงานในจังหวัด
ก็จะมีกรมการค้าต่างประเทศของที่สวนไปต้อนรับ ถือได้ว่าเป็น
หน้าเป็นตาให้กับจังหวัดเลยก็ว่าได้ ส่วนเรื่องของราคา
ก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเองเป็นคนตั้งราคา แต่ก็จะมีราคา
กลางเป็นตัวกำหนด สับประคที่สวนคุณสัญญาสามารถ
ขายได้ตั้งแต่ผลยังดิบ พุดได้ว่าแทบไม่ต่องทั้งกันเลย
ทีเดียว ส่วนต้นจะนำไปขายเป็นอาหารให้กับช้าง ขาย
ได้ราคาสูงถึง 10,000-12,000 บาท/ไร่ ส่วนหน่อก็
ยังสามารถนำไปขายเป็นหน่อพันธุ์ได้อีกราคาหน่อละ
2 บาท ถ้าโรเน็น ๆ ขายได้ถึง 3 ต่อกันเลยทีเดียว

"ในจังหวัดภูเก็ตเองในแต่ละสวนรสชาติยัง
หลากหลาย ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับสภาพดินและอากาศของ
แต่ละสวน ตอนนี้ทางจังหวัดกำลังพยายามให้รสชาติ
เป็นไปทางเดียวกันหมด เกษตรจังหวัดเลยทำการรวม
กลุ่มสำหรับเกษตรกร เพื่อทำการพัฒนาให้ทุกสวนไม่ว่า
จะปลูกสวนไหน รสชาติจะเหมือนกันหมด และพยายาม
ทำให้มันต่อเนื่องเพื่อให้สับประคมีคุณภาพรับประทานได้
ตลอดทั้งปี สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปลูกสับประคคือดิน
และอากาศ การจะปลูกสับประคนั้นควรดูก่อนว่าสภาพ
อากาศในพื้นที่เป็นอย่างไร อย่างที่บอกว่าสับประคเป็น
พืชปลูกง่าย ปลูกพันธุ์ไหน ปลูกที่ไหนก็ขึ้น แต่ควรจะ
ดูว่าปลูกที่ไหน ปลูกพันธุ์ไหน แล้วได้รสชาติไหนจะดีกว่ากัน

เริ่มจาก **ขั้นตอนของการเตรียมดิน** จะไถดิน 3 ครั้ง
ด้วยพาน 3 ตีดินให้ละเอียด เตรียมลงหน่อ ส่วนหน่อ
ที่จะใช้ปลูกจะเป็นหน่อขนาดกลาง ควรเลือกให้มี
ขนาดเท่า ๆ กันทุกหน่อ นำหน่อที่ได้มาล้างด้วยน้ำสะอาด
คว่ำยอดลงดิน เพื่อฆ่าเชื้อโรค ซูบหน่อด้วยสารเคมี
ป้องกันเชื้อโรค ก่อนเตรียมลงดิน การปลูกสับประค
สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบปลูกเดียวกับแบบ
แซมสวน **การปลูกแบบเดี่ยว** หากปลูกเป็นแถวคู่ ระยะ
ห่างระหว่างต้นจะอยู่ที่ 25-30 เซนติเมตร ความห่าง
ระหว่างแถว 50-60 เซนติเมตร ปลูกได้ 8,000-10,000
หน่อ/ไร่ ถ้าปลูกเป็นแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างต้น
แต่ละแถวให้ห่าง 40x40 เซนติเมตร เว้นระยะระหว่าง
ร่อง 120 เซนติเมตร ปลูกได้ 5,000 หน่อ/ไร่ แต่หาก
ปลูกแซมสวนยาวพารา ปลูกเป็นแถวเดี่ยว ให้เว้นระยะ
ห่างจากต้นยาวพารา 150 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น
และแถว 40 x 40 เซนติเมตร ปลูกได้ 10 แถว ใช้หน่อ

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสัญญา ม่วนคำสา
เลขที่ 136/2 หมู่ 2 อ.ตลาด จ.ภูเก็ต
โทร. 08-4745-2119
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มสารสนเทศและข้อมูล เลขที่ 44
จ.รัคนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต โทร.0-7635-5578